

phung phung

Tôi sao Hai Thánh có đức tính là tông truyền?

Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình hôm nay nhé.

Cha Ving

Th 3:09/08/2022

GIÁO LÝ: Tôi sao Hai Thánh có đức tính là tông truyền? Hai Thánh là tông truyền vì Hai Thánh đức xây dựng trên nền móng là các Tông Đ. Hai Thánh nắm vững Truyền thống do các ngài truyền lại, và Hai Thánh đức cai quản bởi các đức k v các Tông Đ. (YouCat, s 137)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu đã kêu gọi các Tông đ đ làm công tác viên thân cận nhất của Ngài; các ông trở thành những chủ nhân thực tế của Ngài. Sau khi Ngài đi, Ngài đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Ngài đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi khắp nơi để loan tin có đức y đ quy n năng đ n toàn thế giới. Trong Hai thánh thời trung các ông là những người bảo vệ đức m cho sự hiệp nhất. Các ông dùng việc đức truyền lại sự m nh và quy n bính cho những người k v là các giám m c. Đi u mà các giám m c ngày nay thực hiện theo những công đ đ đã làm, đức c gọi là sự nối tiếp các Tông đ.

12 Tông đ có ý chỉ những đ đ sai đi, những người loan tin. Tên của 12 Tông đ là: Simon cũng gọi là Phêrô người đ đ u, Anrê anh của ông, Giuse con ông Dêbêdê và Gioan em của ông; Philipê và Batôlômêô, ông Tôma và ông Mathêu người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thu thuế nhóm quá khích và ông Giuđa Itcariôt, chính là kẻ nộp Ngài (Mt 10,2-4).

1 Sự nối tiếp các tông đ. Đi tiếp các tông đ có các giám m c nối tiếp không ngừng trong sự v giám m c. Chúa Giêsu đã trao ban đức y đ quy n năng cho các tông đ. Việc này đức tiếp tục từ giám m c này sang giám m c khác bằng việc đức tiếp tay và cứu nguy n cho đ n khi Chúa trở lại.

Hai thánh không bao giờ bẻ gãy lòng với nhóm nhúng nhúng mà Hai thánh đã thành công đưa đũa vào mắt thi điếm, và nói rằng các nhóm khác rồi sẽ cũng như thế: Hai giáo, n giáo và c nhóm thế. Hai thánh không thế nào rút lui cách dễ dàng vào trong giới hạn lãnh vực riêng của mình. Hai thánh có trách nhiệm quan tâm cách phổ quát, Hai thánh phải lo lắng cho mọi người và mọi sự. (Đức Bênêđictô XVI, 7-5-2006), (YouCat, s 137 t.t.)

L NG NGHE: Còn Th y, Th y b o cho anh bi t: anh là Phê-rô, nghĩa là T ng Đá, trên t ng đá này, Th y sẽ xây Hai Thánh của Th y, và quy n l c t th n s không thế ng n i. (Mt 16:18)

C U NGUY N: L y Chúa, xin cho con tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hai Thánh trong thi gian đ y cam go và th thách này.

TH C HÀNH: Vai trò của b n trong công việc truyền giáo là gì? Hãy tích cực trong công việc giáo dục đức tin học làm mắt việc hy sinh như hôm nay để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và giám mục địa phương của mình nhé.

From: Đ Dzũng
